

(สำเนา)

รับที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระทู้ถามทั่วไปที่ ๐๑๔

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวคิดการยกเลิกสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

เนื่องจากในอนาคตประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ ๑๐ ล้านคน และในปี ๒๕๗๓ คาดว่าทุกประชากร ๕ คน จะมีผู้สูงอายุ จำนวน ๑ คน และมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับมีข่าวสารเผยแพร่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาว่า กระทรวงการคลังมีแผนที่จะทบทวนนโยบายการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือนใหม่ โดยจะยกเลิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท หรือมีทรัพย์สินสูงเกินกว่า ๓ ล้านบาท โดยจะเลือกจ่ายให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำ หรือต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงเท่านั้น เพื่อต้องการลดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการของภาครัฐ จึงเห็นได้ว่าแผนการทบทวนดังกล่าวอาจสร้างความไม่เข้าใจแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทบทวนยกเลิกเบี้ยยังชีพ เนื่องจากหากมีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวจริง อาจเป็นการเลือกปฏิบัติจนเกินไป ตลอดจนงบประมาณที่นำมาจัดสรรเป็นเบี้ยยังชีพส่วนหนึ่งก็มาจากภาษีของประชาชน ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุบางรายก็มีส่วนในการเสียภาษีให้แก่รัฐเช่นกัน จึงอาจจะทำให้เกิดข้อแย้งได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ควรมีสวัสดิการของรัฐซึ่งจัดสรรจากงบประมาณของรัฐด้วย แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะได้ออกมาชี้แจงว่า แผนที่จะทบทวนนโยบายการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ยังไม่ได้มีการวางแผนงานอย่างจริงจังก็ตาม แต่ประชาชนโดยทั่วไปก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวคิดนี้ อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดในเจตนารมณ์ของการจัดสวัสดิการของรัฐได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวัสดิการของรัฐในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจที่ถูกต้องให้สังคมต่อไป จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีแนวทางหรือเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับแนวคิดการทบทวนนโยบายการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

๒. ในอนาคต...

๒. ในอนาคต หากต้องมีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุจริงสำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า ๙,๐๐๐ บาท หรือมีทรัพย์สินสูงเกินกว่า ๓ ล้านบาท รัฐบาลจะมีสวัสดิการทางสังคมส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อทดแทนให้แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) วัลลภ ตังคณานุรักษ์

(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง



(นายอัมฤทธิ์ เกตุแก้ว)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม

สำนักการประชุม

ศิริชัย / พิมพ์

ภมวศัลย์ / ทาน